



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กองการเจ้าหน้าที่ โทร. ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๕๖ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๓๖๗๘
ที่ กษ ๑๐๑๒/ว ๕๑๘ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

เรียน ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๑ - ๖
ผู้อำนวยการศูนย์ทุกศูนย์ เกษตรจังหวัดทุกจังหวัด และเกษตรกรุงเทพมหานคร

ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๔ มีมติให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินการตามแนวทางการประเมินองค์กรคุณธรรม เพื่อให้เป็นองค์กรคุณธรรมมากยิ่งขึ้น ซึ่งตามคู่มือการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัดคุณธรรม ภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) โดยคณะอนุกรรมการด้านการประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม และคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอและจังหวัดคุณธรรม กำหนดว่า องค์กรคุณธรรม หมายถึง องค์กรหรือหน่วยงานที่ผู้นำและสมาชิกขององค์กรแสดงเจตนารมณ์ และมุ่งมั่นที่จะดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมในองค์กร ยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนา โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทยที่ดีงามมาเป็นหลักในการดำรงชีวิต ตลอดจนมีส่วนร่วมรณรงค์ส่งเสริมคุณธรรม ให้กับประชาชน ชุมชน หรือเครือข่ายต่าง ๆ นั้น

กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ออกประกาศ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม ให้บุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนร่วมกันขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย ๔ ประการ ตามที่คณะอนุกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ไปสู่การปฏิบัติ และเพื่อให้การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปตามแนวทางและขั้นตอนการประเมินฯ ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดประกาศกรมส่งเสริมการเกษตรดังกล่าวได้ทางเว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมส่งเสริมการเกษตร (กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) <http://ethics.person.doe.go.th> หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ <https://www.person.doe.go.th/person๒๐๑๑> หัวข้อ “ประกาศ/คำสั่ง/แจ้งหน่วยงาน/แจ้งเวียน”

จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ

(นายदनัย ชื่นอารมย์)

ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่

ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร
เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติมีมติในคราวประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เห็นชอบการขยายเวลาแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔) ต่ออีก ๑ ปี เพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมทั้งในมิติศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย อธิปไตยส่งเสริมการเกษตรและบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตรทุกคนจึงขอประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ที่จะขับเคลื่อนกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นองค์กรคุณธรรม ภายใต้คุณธรรมเป้าหมาย ๔ ประการ ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติกำหนด เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

พอเพียง หมายถึง ความพอเพียงในการดำเนินชีวิตแบบทางสายกลาง มีเหตุผล ใช้ความรู้ ในการตัดสินใจอย่างรอบคอบ มีความพอประมาณ พอดี ไม่เบียดเบียนตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม ไม่ประมาท สร้างภูมิคุ้มกันที่ดี รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง

วินัย หมายถึง การยึดมั่นและรับผิดชอบในหน้าที่ของตน ทั้งวินัยต่อตนเองในการผลักดันชีวิต ให้ก้าวหน้า วินัยต่อองค์กรและสังคม ปฏิบัติตามจริยธรรม จรรยาบรรณ และเคารพต่อกฎหมาย

สุจริต หมายถึง ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น ยืนหยัดในการรักษาความจริง ความถูกต้อง ความเป็นธรรมทั้งปวง กล้าปฏิเสธในการกระทำที่ไม่ซื่อตรง ไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลอื่น ที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อส่วนรวม

จิตอาสา หมายถึง การเป็นผู้ที่ใส่ใจต่อสังคมสาธารณะและอาสาลงมือทำอย่างใดอย่างหนึ่ง อันมิใช่หน้าที่ของตน ด้วยความรักความสามัคคี เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น ของสังคม และของประเทศชาติ โดยมีได้หวังผลตอบแทน ทำความดีเพื่อความดี เอื้ออาทรต่อคนร่วมสังคม ทำอย่างสม่ำเสมอจนเป็นนิสัย

ทั้งนี้ ได้กำหนดปัญหาที่อยากแก้และความดีที่อยากทำ เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ ดังนี้

ปัญหาที่อยากแก้

๑. พัฒนาระบบการปฏิบัติงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาล และหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี ลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

๒. ใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ แผนงาน โครงการ โดยเปิดเผย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

๓. ป้องกัน ต่อด้าน และจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มุ่งมั่นยกระดับคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อให้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

ความดีที่อยากทำ...

ความดีที่อยากทำ

๑. ยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีวัฒนธรรมไทย
๒. ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน และรักษาวินัยอย่างเคร่งครัด
๓. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน และประชาชน โดยยอมรับความเห็นที่แตกต่าง เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพของบุคคล โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยไม่เป็นธรรม ไม่ว่าจะด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม ความความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ หรือเหตุอื่นใด
๔. ส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างบุคคล และสร้างองค์กรที่ปราศจากการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง)
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร